



### รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง คอร์รัปชัน...หายนะประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวด้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมงานด้วย ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวเปิดการสัมมนา ใจความว่า การคอร์รัปชันคือการปล้นชาติ การต่อต้านคอร์รัปชันต้องเริ่มจากเด็กและผู้ใหญ่ต้องทำเป็นตัวอย่าง ทุกคนในชาติต้องร่วมมือกัน เราไม่มีมาตรการวัดความโกง ความร่วมมือ ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องช่วยคิดหาวิธีให้คนไทยมองว่า การโกงไม่ใช่เรื่องไกลตัว และคนเราเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน และทำการดีซ่องชัย ๓ ครั้ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์การต้านคอร์รัปชัน

จากนั้นเข้าสู่การสัมมนา โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องสถานการณ์การคอร์รัปชันของไทย : ดัชนี CSI โดยกล่าวถึงดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทย ที่มีดัชนีดีขึ้นมากกว่าในรอบ ๖ ปีที่ผ่านมา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง คอร์รัปชัน...หายนะประเทศไทย ร่วมกับ พลตำรวจเอก ดร. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายเฉลิมศักดิ์ จันทรมิ รองประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ พิเศษฐ์ สิวลาชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

โดยนายอลงกรณ์ กล่าวว่า การขจัดคอร์รัปชันต้องเริ่มต้นที่ตนเองก่อน ๒ ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ และจะเดินหน้าต่อไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี คอร์รัปชันเปรียบเหมือนมะเร็งร้ายของประเทศ ที่ต้องได้รับการเยียวยา ๒ ปีของการปฏิรูป ภายใต้การขับเคลื่อนของแม่น้ำ ๕ สาย ภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ดีขึ้น ถือเป็นลำดับที่ดีที่สุดในรอบ ๑๐ ปี ชีตความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยดีขึ้น ได้รับการจัดอันดับจาก IMD ให้อยู่ลำดับที่ ๒๘ แชนgehาลีใต้ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ดำเนินการในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

๑. รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านการทำประชามติ ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่มีหมวดว่าด้วยการปฏิรูป และมีการบัญญัติเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่มีคให้ปวงชนชาวไทย มีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

๒. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เสนอวาระปฏิรูปต่อนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีมีดำริเห็นชอบแล้ว จำนวน ๒ เรื่องคือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เหล่านี้คือกลไกในการลงโทษกรณีทุจริตและคอร์รัปชัน กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ และกฎหมายการปฏิรูป ถือเป็นแก้มือการทุจริตคอร์รัปชันระยะยาว

๓. มาตรการที่ไม่ใช่กฎหมาย (soft power) เช่น มาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ และมาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีบรรษัทภิบาลในภาคเอกชน ทั้งสองมาตรการ สปท. ได้ดำเนินการส่งไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ และต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึก สร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ให้เด็กโตไปไม่โกง ต้องจัดการการทุจริตอย่างเด็ดขาดทำให้เป็นตัวอย่างไม่มีข้อยกเว้นในคนสนิทหรือเครือญาติ